

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TH

Bắc Kạn, ngày tháng 3 năm 2023

V/v tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 6)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 03/3/2023 về thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6), UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra như sau:

1. Ý kiến thẩm tra thứ nhất: Tại thời điểm thẩm tra, dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn mới có Báo cáo thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính, chưa có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền nhưng đã đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong khi, một số dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa được điều chỉnh vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn như: Dự án kè bờ sông Cầu bảo vệ khu dân cư, công trình quốc phòng và hạ tầng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; dự án hoàn thành Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I.

*** Nội dung tiếp thu, giải trình:**

- Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã hoàn thành từ năm 2018; dự án đã được quyết toán từng hạng mục; hiện nay, Sở Tài chính đã tổng hợp, thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án, UBND tỉnh đang xem xét quyết định, do đó có cơ sở để điều chỉnh, bổ sung vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của đoàn Kiểm toán nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, số kế hoạch vốn còn lại chưa bố trí cho dự án được xác định là nợ xây dựng cơ bản, cần bố trí kế hoạch vốn để thanh toán theo quy định.

- 02 dự án được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Dự án kè bờ sông Cầu bảo vệ khu dân cư, công trình quốc phòng và hạ tầng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; dự án hoàn thành Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I) đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, hiện nay, còn một số dự án khác đang thực hiện quyết toán. Do vậy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các dự án được quyết toán, trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vào kỳ họp sau.

2. Ý kiến thẩm tra thứ hai: Các dự án đang được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này, gồm: (1) Dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; (2) Giải phóng mặt bằng và san nền tạo mặt bằng thu hút đầu tư phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I; (3) Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025; (4) Xây dựng các hạng mục còn lại của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Các dự án nêu trên sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua sẽ đảm bảo điều kiện để bổ sung, điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

*** Nội dung tiếp thu, giải trình:** UBND tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra nêu trên, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện đảm bảo trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Đối với riêng dự án Xây dựng các hạng mục còn lại của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện ghép dự án Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em của Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 với Dự án các hạng mục còn lại của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn thành một dự án là Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tại Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 06/3/2023.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh tên dự án Xây dựng các hạng mục còn lại của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thành dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6).

(Có dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kèm theo).

3. Ý kiến thẩm tra, kiến nghị thứ ba: Đề nghị UBND tỉnh tiến hành rà soát toàn bộ danh mục, tiến độ các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 đến nay, dự báo các dự án cần phải điều chỉnh (tăng, giảm) tổng mức đầu tư và các dự án dự kiến khởi công mới (báo cáo theo từng nhóm dự án thuộc từng lĩnh vực) để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo HĐND tỉnh xem xét quyết định.

*** Nội dung tiếp thu, giải trình:**

3.1. Kết quả rà soát toàn bộ danh mục, tiến độ thực hiện các dự án đã phân bổ vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự báo các dự án cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư:

a) Công tác lập kế hoạch, danh mục đầu tư công trung hạn:

Trên cơ sở danh mục dự án do các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế các công trình, dự án, đánh giá sự cần thiết phải đầu tư và xem xét sơ bộ nội dung, quy mô đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp, xem xét, cho ý kiến đối với tất cả danh mục dự án đề xuất khởi công mới và tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường. Sau khi xem xét sự cần thiết phải đầu tư, căn cứ mức vốn được thông báo, các cơ quan chuyên môn đã thống nhất lựa chọn danh mục dự án thực hiện trong giai đoạn, danh mục dự án được các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thống nhất đảm bảo theo các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Giai đoạn 2021-2025, nhu cầu vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 không còn nhiều, chỉ chiếm khoảng 1,3% tổng kế hoạch vốn của tỉnh; phần lớn kế hoạch vốn tỉnh điều hành bố trí cho các dự án khởi công mới, trong đó, cơ cấu bố trí vốn cho các ngành/lĩnh vực như sau: Giao thông: 53,6%; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 10,6%; Hạ tầng du lịch: 8,1%; Giáo dục, đào tạo: 4,6%; Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp: 3,1%; Y tế: 2,2%; Quốc phòng: 1,9%; Các ngành, lĩnh vực khác (an ninh, khoa học công nghệ, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, tài nguyên môi trường, cấp thoát nước, công nghệ thông tin, quy hoạch, quản lý nhà nước, xã hội): 8%; Các nhiệm vụ khác (trả nợ trước hạn ODA, đối ứng NSTW...): 7,9%.

Các dự án cụ thể đều được gắn với các chương trình trọng tâm và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

b) Tiến độ thực hiện các dự án đã phân bổ vốn, dự báo các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Trong giai đoạn 2021 - 2023, tổng số kế hoạch vốn được trung ương giao (không bao gồm vốn nước ngoài) là 7.201,4 tỷ đồng/11.581,7 tỷ đồng (trong đó: vốn cân đối Ngân sách địa phương là 1.883,7 tỷ đồng/3.638 tỷ đồng, vốn Ngân sách trung ương là 5.317,7 tỷ đồng/7.943,7 tỷ đồng), tỉnh đã giao kế hoạch chi tiết hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ: 48 dự án quyết toán, hoàn thành; 01 dự án chuyển tiếp; 88 dự án khởi công mới; 05 nhiệm vụ quy hoạch; trả lãi vay và đối ứng 06 dự án ODA; đối ứng NSTW và hỗ trợ cho các huyện, thành phố thực hiện 03 chương trình MTQG; phân cấp cấp huyện điều hành (30%) và một số nhiệm vụ khác. Hiện tại, các chủ đầu tư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án được giao kế hoạch vốn. Trong đó:

- Nhóm dự án hoàn thành, quyết toán: đã cơ bản giải ngân toàn bộ số vốn được giao.

- Nhóm dự án khởi công mới: có 81/88 dự án khởi công mới năm 2021-2022 đang tập trung triển khai thi công để hoàn thành trong năm 2023 - 2024. Các dự án

còn lại khởi công mới trong năm 2023 để đảm bảo hoàn thành đến năm 2025. Trong đó:

+ Các dự án trường học, sửa chữa trụ sở làm việc các cơ quan: Dự kiến có một số dự án trường học phát sinh tăng tổng mức đầu tư để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, một số dự án sửa chữa trụ sở làm việc cần bổ sung thêm vốn do phát sinh tăng giá nguyên vật liệu, bổ sung hạng mục phòng cháy chữa cháy.

+ Đối với các dự án khác: UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án trong tổng mức vốn được giao, không phát sinh tăng tổng mức đầu tư.

- Các nhiệm vụ lập quy hoạch: 04 nhiệm vụ lập quy hoạch đang triển khai thực hiện, dự kiến không phát sinh tăng tổng mức đầu tư. Còn 01 nhiệm vụ lập quy hoạch vùng huyện dự kiến điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch.

- Nhóm các dự án chuyên tiếp, đối ứng ODA, hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ khác đang được triển khai theo kế hoạch được duyệt, dự kiến không phát sinh tăng tổng mức đầu tư.

(Chi tiết theo biểu số 01 và 02)

3.2. Dự kiến các nhóm dự án cần thiết đầu tư khởi công mới

a) Các công trình giao thông:

Hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh đã hình thành các trục dọc, trục ngang, kết nối tỉnh Bắc Kạn với khu vực các tỉnh trong vùng. Các trục ngang quan trọng gồm tuyến QL279, QL3 là 02 tuyến huyết mạch và là trục phát triển giao thông chính của tỉnh Bắc Kạn kết nối đi các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang... Các trục dọc quan trọng của tỉnh gồm QL3, QL3 mới, QL3C kết nối các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội,...

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy hệ thống giao thông đối ngoại của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, thiếu các trục đường chính kết nối về cả quy mô lẫn chất lượng phục vụ cho liên kết đối ngoại. Các tuyến đường trục ngang khả năng kết nối chưa cao do quy mô cấp đường còn thấp, vận tốc nhỏ, chất lượng mặt đường không cao và các tuyến đường còn mang tính độc đạo. Để phát triển hạ tầng giao thông vận tải hướng đến phát triển kinh tế xã hội trên toàn tỉnh cần thiết đầu tư tuyến đường trục Đông Tây kết nối Tuyên Quang – Bắc Kạn – Lạng Sơn, trong đó: Trục Đông Tây tuyến phía Nam: Điểm đầu tại QL3B xã Côn Minh, qua khu vực thành phố Bắc Kạn, điểm cuối giao với QL3B tại xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn; Trục Đông Tây tuyến phía Bắc: Tuyến đường kết nối từ TT Phú Thông, huyện Bạch Thông qua huyện Ngân Sơn đến xã Văn Vũ, huyện Na Rì kết nối với tỉnh Lạng Sơn tại huyện Tràng Định; tuyến đường kết nối giữa tuyến thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể đến Sân bay Quân Bình...

b) Các công trình giáo dục, đào tạo:

- Tổng số trường thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh là 296 trường, trong đó đến nay đã có 90 trường đạt chuẩn. Trong giai đoạn 2021 - 2025, đã bố trí vốn để đầu tư cho 92 trường.

- Đối với dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh (sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025): Được triển khai với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng, quy mô đầu tư gồm: Cải tạo, nâng cấp 14 trường THPT, xây dựng 25 trường đạt chuẩn quốc gia gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục đền bù, GPMB của 08 trường; triển khai thi công 14 trường; chuẩn bị lựa chọn nhà thầu xây lắp 14 trường. Đối với 11 trường học còn lại, sau khi chủ đầu tư kiểm tra, khảo sát đề xuất để các trường học này đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo mức độ 1 theo quy định, cần tăng thêm vốn đầu tư.

- Đối với các trường học đã ghi kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách địa phương (cấp tỉnh và cấp huyện điều hành), theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, danh mục dự án, công trình gồm: “*Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 100 học sinh trở lên hoặc có tổng khối tích 3.000m³ trở lên; trường TH, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp bậc có tổng khối tích từ 5.000m³ trở lên; ...*” thuộc diện phải thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đa số các trường học đều không có hệ thống phòng cháy chữa cháy cần phải bổ sung vốn đầu tư.

c) Các công trình y tế:

Đến nay, hệ thống y tế tỉnh Bắc Kạn đã được đổi mới, sắp xếp thu gọn đầu mối. Trên toàn tỉnh có 16 đơn vị y tế (bệnh viện Đa khoa tỉnh, 8 trung tâm y tế huyện/ thành phố, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Thực phẩm và mỹ phẩm) và 108 trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, về cơ sở hạ tầng lĩnh vực y tế hiện nay cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế của địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh còn Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn đã được đầu tư xây dựng tại vị trí mới từ nguồn ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025) và nguồn cân đối ngân sách tỉnh nhưng do hạn chế về nguồn vốn nên mới chỉ đầu tư xây dựng được một số hạng mục. Các hạng mục còn lại cần bố trí vốn đầu tư.

d) Các công trình hạ tầng nông, lâm nghiệp:

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn; Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh; Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; các công trình hồ, đập; Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh,... Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất còn rất lớn.

e) Các công trình cấp điện nông thôn:

Tỉnh Bắc Kạn được cung cấp điện chủ yếu từ lưới điện quốc gia và 05 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ phát lên lưới điện trung áp cấp điện áp 35kV với tổng

công suất lắp máy là 21,6MW. Đến nay, điện lưới quốc gia đã kéo đến 100% số xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, đến hết năm 2022 tỷ lệ người dân được sử dụng điện mới đạt 97,68%, có 3.201 hộ dân của 188 thôn trên địa bàn 66 xã thuộc 07 huyện chưa có điện, trong đó có 52 thôn (trắng) thuộc 22 xã với tổng số 1.682 hộ dân chưa có điện. Do nhu cầu đầu tư các công trình cấp điện cho địa bàn còn lại là rất lớn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành lồng ghép thực hiện mục tiêu này từ nguồn vốn các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, đồng thời báo cáo với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề trình Thủ tướng Chính phủ thực hiện dự án Cấp điện miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025 với nhu cầu đầu tư là 346 tỷ đồng tại Văn bản số 5163/UBND-TH ngày 11/8/2021, nhưng đến nay dự án chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện. Trước mắt, trong thời gian chờ Chính phủ xem xét, quyết định bố trí nguồn lực thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, cần thiết phải bố trí nguồn lực của tỉnh để thực hiện đầu tư cấp điện cho một số thôn, bản, nhóm hộ tại địa bàn đặc biệt khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

f) Các công trình hạ tầng khu, cụm công nghiệp:

Việc đầu tư và thu hút đầu tư các cụm công nghiệp như: Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, cụm công nghiệp Vàng Mười, cụm công nghiệp Chu Hương, cụm công nghiệp Quảng Chu, cụm công nghiệp Cẩm Giàng...đang được UBND tỉnh tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. KCN Thanh Bình giai đoạn I đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2007 với diện tích 73,5 ha. Đến nay, KCN Thanh Bình đã được đầu tư được 59,4ha và đã được lấp đầy. Với dự báo phát triển hiện nay, cần thiết phải đầu tư xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình với tổng diện tích 161ha. Trong đó, trước mắt với nhu cầu đầu tư dự án mới hoặc mở rộng nhà xưởng tại KCN Thanh Bình giai đoạn I cần phải thực hiện việc mở rộng quỹ đất (14,1 ha còn lại) để đảm bảo việc thu hút nhà đầu tư, phát triển các ngành nghề có lợi thế của tỉnh.

g) Các công trình xây dựng nông thôn mới:

Theo Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025 có 02 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 47,9%, tương đương 46/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 01 đơn vị cấp huyện (thành phố Bắc Kạn) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy, tỉnh phải thực hiện thêm 01 huyện và 25 xã đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025 để đạt theo mục tiêu và nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, phấn đấu đến năm 2025 cả tỉnh có ít nhất 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới (21 xã đã được công nhận đạt

chuẩn và tăng thêm 35 xã). Hiện tại, tỉnh đã phân bổ vốn để đảm bảo đạt được mục tiêu xây dựng số xã nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Bạch Thông), qua rà soát nhu cầu vốn còn thiếu là trên 100 tỷ đồng.

h) Đối ứng các dự án ODA:

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc – tỉnh Bắc Kạn do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản – JICA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 20/5/2022. Tổng mức đầu tư của dự án là 871.606 triệu đồng, trong đó: Vốn ODA cấp phát từ NSTW là 590.195 triệu đồng; vốn ODA tỉnh vay lại là 65.577 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách địa phương là 215.833 triệu đồng. Hiện tại, tỉnh đang thực hiện bước lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình ký hiệp định và khởi động dự án từ tháng 10/2023 đến năm 2026. Trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh phải bố trí một phần vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Các phòng: NNTNMT, VXVN, GTCNXD;
- Lưu VT, Mai Anh./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình